

ประเด็นการเมือง ฉบับที่ E3	29 พ.ย. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น มาตรการภาษีใหม่ของทรัมป์	มาตรการภาษีใหม่ของโดนัลด์ ทรัมป์ ผลกระทบต่อจีน เม็กซิโก และแคนาดา	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - นัยยะทางการเมือง - ผลกระทบต่อจีน - ผลกระทบต่อเม็กซิโก - ผลกระทบต่อแคนาดา - ผลกระทบในภาพรวม - ความเสี่ยงในระยะยาวและผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศ 	



มาตรการภาษีใหม่ของโดนัลด์ ทรัมป์ ผลกระทบต่อจีน เม็กซิโก และแคนาดา

โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 47 ได้ประกาศจะลงนามในคำสั่งพิเศษของฝ่ายบริหารสหรัฐฯ (Executive order) เพื่อกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าทั้งหมดจากเม็กซิโกและแคนาดาไว้สูงถึง 25% และจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มอีก 10% จนกว่ารัฐบาลจีนจะระงับการลักลอบขนยาโอปิออยด์สังเคราะห์ออกจากประเทศ โดยก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้เรียกร้องให้ทางการจีนหยุดผลิตส่วนผสมที่ใช้ในสารเฟนทานิล (fentanyl) ซึ่งคร่าชีวิตชาวอเมริกันกว่า 75,000 รายเมื่อปีที่ มีนัยยะสำคัญต่อเวทีการค้าและการเมืองระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในแง่ของการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการปราบปรามปัญหาการค้าและการลักลอบค้ายาเสพติด โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

นัยยะทางการเมือง มาตรการภาษีสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาจนำไปสู่การตอบโต้จากเม็กซิโกและแคนาดาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มาตรการภาษีตอบโต้หรือการสร้างพันธมิตรทางการค้าใหม่ มาตรการภาษีใหม่ของทรัมป์มีผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อจีน เม็กซิโก และแคนาดา ทั้งในด้านเชิงเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางสังคม เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด แสดงให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐฯ ในการปรับบทบาททางการค้าระหว่างประเทศและสร้างเสถียรภาพภายในประเทศในขณะเดียวกันก็ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อรักษาความได้เปรียบทางเศรษฐกิจที่สำคัญในเวทีโลก

ผลกระทบต่อจีน นโยบายสงครามการค้า การเพิ่มภาษีร้อยละ 10 ต่อสินค้าจากจีน และข้อกล่าวหาที่จีนเป็นต้นตอของปัญหาการแพร่ระบาดของ fentanyl สามารถเห็นได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “สงครามการค้า” ที่มีเป้าหมายในการกดดันจีนให้มีบทบาทในการยับยั้งการผลิตและส่งออกสารเสพติด เศรษฐกิจจีนที่เปราะบาง นโยบายภาษีนี้ทำให้การค้าและการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดสำคัญ ลดลง ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจภายใน เช่น วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ การตอบสนองเชิงนโยบาย จีนอาจตอบโต้อเมริกาด้วยการกำหนดภาษีสินค้าสหรัฐฯ หรือขยายความสัมพันธ์ทางการกับประเทศอื่น เพื่อรักษาตลาดและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใช้เวทีระหว่างประเทศเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน การเพิ่มกำแพงภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อทั้งเม็กซิโกและแคนาดาในหลายมิติ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐฯ ที่ใกล้ชิดภายใต้กรอบ USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement)

ผลกระทบต่อเม็กซิโก ด้านการส่งออกสินค้า สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเม็กซิโก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องจักร และสินค้าเกษตร การเพิ่มภาษีจะทำให้สินค้าจากเม็กซิโกมีราคาแพงขึ้นในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งจะลดความสามารถในการแข่งขัน เกิดการลดการจ้างงาน การพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐฯ หมายความว่าอุตสาหกรรมในเม็กซิโกอาจต้องลดกำลังการผลิตและเลิกจ้างแรงงานหากการส่งออกลดลง และส่งผลให้การตอบโต้ทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกอาจใช้มาตรการตอบโต้ เช่น การเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน เพื่อปกป้องเศรษฐกิจของตน

ผลกระทบต่อแคนาดา อุตสาหกรรมพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ แคนาดาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ไปยังสหรัฐฯ การเพิ่มภาษีอาจทำให้สินค้าเหล่านี้เสียเปรียบในตลาดสหรัฐฯ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากแคนาดาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ การเพิ่มภาษีอาจสร้างความยุ่งยากให้กับบริษัทที่ดำเนินงานในทั้งสองประเทศ ทำให้เกิดการขยายตลาดใหม่ ซึ่งแคนาดาอาจเร่งขยายการค้ากับประเทศอื่น เช่น สหภาพยุโรป (ผ่านข้อตกลง CETA) และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อชดเชยผลกระทบจากการลดการค้ากับสหรัฐฯ

ผลกระทบในภาพรวม ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของสงครามการค้า หากทั้งเม็กซิโกและแคนาดาตอบโต้ด้วยการกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางเศรษฐกิจจะขยายตัวในภูมิภาคอเมริกาเหนือ และอาจทำให้ความร่วมมือในกรอบ USMCA อ่อนแอลง การลดความเชื่อมั่นในกรอบ USMCA มาตรการภาษีของสหรัฐฯ อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง ส่งผลให้ทั้งเม็กซิโกและแคนาดาพิจารณาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น เช่น จีน หรือสหภาพยุโรปผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการค้าโลก ในด้านของการตอบโต้จากจีนและพันธมิตร มาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ที่อาจถูกนำมาใช้มีศักยภาพในการกระตุ้นให้ประเทศคู่ค้าหลัก เช่น จีน เม็กซิโก และแคนาดา ดำเนินมาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาษีสินค้าสหรัฐฯ การลดการลงทุนในสหรัฐฯ หรือการย้ายห่วงโซ่อุปทานไปยังประเทศอื่น ผลกระทบเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีบั่นทอนเสถียรภาพของระบบการค้าโลก และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศ

ความเสี่ยงในระยะยาวและผลกระทบต่อความมั่นคงในประเทศ การขึ้นภาษีมีศักยภาพในการช่วยลดปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด และส่งเสริมความมั่นคงภายในของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวอาจมีผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เช่น **ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจและผู้บริโภคในสหรัฐฯ** ผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ที่พึ่งพาวัตถุดิบหรือสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดา จะต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นและกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค **การลดความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ในการลงทุน** นักลงทุนระหว่างประเทศอาจมองว่าสหรัฐฯ มีความเสี่ยงเชิงนโยบายเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ Foreign Direct Investment (FDI) ลดลง **ความตึงเครียดระหว่างประเทศ** ความไม่พอใจที่เกิดจากนโยบายภาษี อาจขยายตัวไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองและการทูต ส่งผลให้สหรัฐฯ สูญเสียบทบาทผู้นำในเวทีโลก

นโยบายภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อาจช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ด้วยการลดการพึ่งพาการนำเข้าและกระตุ้นการผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างความเสียหายต่อกรอบความร่วมมือทางการค้า เช่น USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการค้าโลกโดยรวม ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ การสร้างความตึงเครียดกับเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของสหรัฐฯ อาจเปิดโอกาสให้คู่แข่งเชิงยุทธศาสตร์ เช่น จีน และรัสเซีย ขยายบทบาทและอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ความเคลื่อนไหวนี้อาจลดบทบาทของสหรัฐฯ ในการเป็นผู้นำโลก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง



นโยบายภาษีนี้อาจมีลักษณะเป็นดาบสองคม แม้จะเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ควบคุมปัญหาในระดับโลกและเสริมสร้างบทบาทของสหรัฐฯ แต่ก็มีโอกาสสร้างผลกระทบในระยะยาว หากขาดความร่วมมือและสมดุลที่เหมาะสมจากทั้งพันธมิตรในภูมิภาคและประชาคมโลก การพิจารณาผลกระทบทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์จึงมีความสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงการบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกในอนาคต

พ.อ.หญิง จันทิรา นาคบุญนำ

อจ.ทก.สมย.วทป.